

ด่วนที่สุด

ที่ คค ๐๔๑๕.๖/ ๕๕๖๖



กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการ
ด้านทะเบียนและภาษีรถ และการดำเนินการอื่น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว (คราวที่ ๑๑)
ไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ได้แถลงสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ในประเทศไทยระลอกใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาด
เป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-๑๙) กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศงดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่มีการอบรมและทดสอบ ณ ที่ทำการสำนักงาน
ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ความละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า การงดบริการด้านใบอนุญาตขับรถเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่สาธารณสุขชนจึงเป็นเหตุจำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถในช่วง
สถานการณ์ฉุกเฉิน และมีใช้ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุหรือครบอายุระหว่างการงด
การให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
กรมการขนส่งทางบกจึงใคร่ขอความกรุณาท่าน ได้โปรดมีข้อสั่งการให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจirutม์ วิศาลจิตร)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๗๑๔

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”